



คำประกาศเกียรติคุณ

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ

ปรีชาคุณุภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๙๒ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จาก Claremont McKenna College สหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ และ ๒๕๒๕ ตามลำดับ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เริ่มอาชีพด้วยการเป็นนักวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ - ๒๕๒๙ จากนั้น นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เข้าสู่การเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ และได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรติดต่อกัน ๗ สมัย เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑ ต่อมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔

ระหว่างการดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าว ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างเป็นที่ประจักษ์ ต่อมานายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้ก้าวสู่การทำงานระดับนานาชาติโดยดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ นับเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้ดำรงตำแหน่งอันมีเกียรติในองค์กรนี้

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเมืองและการต่างประเทศ ขณะดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยอย่างเด่นชัด ถือได้ว่าเป็นนักการเมืองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยครบถ้วน ด้วยความสุจริตและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ได้ผลักดันให้มีการออก “กฎบัตรอาเซียน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายของอาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็น “ประชาคมอาเซียน” อย่างสมบูรณ์ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้ริเริ่มกรอกร่วมมือของอาเซียน ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม และมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ได้ผลักดันให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและสร้างประโยชน์ต่อประชาคมอย่างแท้จริงมากขึ้น รวมทั้งผลักดันประเทศไทยและอาเซียนให้เคารพปกป้องหลักการสิทธิมนุษยชน ผลงานโดดเด่นที่สุดคือ การเจรจาต่อรองเพื่อให้สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองตามระบอบประชาธิปไตย

โดยที่ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาสันติภาพและสันติสุขทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกย่องให้เป็น “๕๐๐ ชาวมุสลิมผู้ทรงอิทธิพลที่สุด” เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ก็ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งระหว่างประเทศในอาเซียนและกับภูมิภาคอื่น ๆ อย่างจริงจัง

จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความสำเร็จทั้งทางด้านการเมืองในอดีตและการเป็นผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างประจักษ์ชัด รวมทั้งได้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติตลอดมา ประกอบกับเป็นผู้ซึ่งมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี พึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

